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นำยลี มยองบัก ประธำนำธิบดีเกำหลีใต้เยือนรัฐสภำในช่วงบ่ำย  ส่วนพรรคฝ่ำยค้ำนไม่ยอมเข้ำร่วมหำรือด้วย 
 
 ช่วงบ่ายวันนี้ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ) นายลี มยองบัก ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ มีก าหนดการ
เดินทางมายังอาคารรัฐสภาเพ่ือต้องการหารือร่วมกับบรรดาสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับร่างสนธิสัญญาเขตการค้า
เสรีระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีใต้ 
 นายโซน ฮัก-กยู  สมาชิกรัฐสภาพรรคฝ่ายค้าน กล่าวว่า แกนน าพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน
ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมหารือนายลี มยองบัก ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ซึ่งคาดว่าการหารือในครั้ งนี้จะไม่ประสบ
ผลส าเร็จ 
 นายลี มยองบัก ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ มีก าหนดการเดินทางมายังอาคารรัฐสภาด้วยตนเองเพ่ือพบ
หารือกับนายปาร์ค ฮีแท ประธานรัฐสภา รวมทั้งบรรดาแกนน าพรรคการเมืองต่างๆ โดยต้องการที่จะหารือ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบของร่างสนธิสัญญาเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีใต้ ให้เป็นไปอย่าง
เรียบร้อย 
 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของท าเนียบประธานาธิบดี กล่าวว่า นายลี มยองบัก ประธานาธิบดีเกาหลีใต้           
ได้สั่งการให้ตนประสานงานในการเดินทางไปยังอาคารรัฐสภาในช่วงบ่ายวันนี้ (๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)            
เพ่ือเข้าร่วมหารือเก่ียวกับการให้ความเห็นชอบของร่างสนธิสัญญาเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีใต้ ซึ่ง
ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากในขณะนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวก าลังตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถ
หาทางออกได้  ดังนั้นการเดินทางไปยังอาคารรัฐสภาในครั้งนี้ของนายลี มยองบัก ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ จึง
ได้มีการประสานขอความร่วมมือกับนายปาร์ค ฮีแท ประธานรัฐสภา เพ่ือต้องการพบหารือกับบรรดาแกนน า
สมาชิกรัฐสภาทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน  แต่นายโซน ฮัก-กยู  สมาชิกรัฐสภาพรรคฝ่ายค้าน กล่าวว่า 
ตนจะไม่เข้าร่วมหารือในวาระดังกล่าวกับประธานาธิบดี  และเห็นว่าไม่เป็นการเสียมารยาทต่อรัฐสภาและ
พรรคฝ่ายค้าน ซึ่งการหารือในครั้งนี้เป็นเพียงการหารือเกี่ยวกับความถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนดของ
กฎหมายเท่านั้นแต่จะไม่ส่งผลต่อการปรับคะแนนเสียงของสมาชิกรัฐสภาเพ่ือให้ผ่านร่างสนธิสัญญาฉบับ
ดังกล่าวแต่อย่างใด  นอกจากว่าจะต้องมีการหารือเกี่ยวกับเนื้อหาและหัวข้อที่ส าคัญของร่างสนธิสัญญาฉบับนี้
จึงจะท าให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมประชุมด้วย 
 นายลี ยงซอบ โฆษกพรรคฝ่ายค้าน ได้วิจารณ์ว่า การเดินทางมาเยือนอาคารรัฐสภาของนายลี มยองบัก 
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในครั้งนี้ มองว่าเป็นการพยายามผลักดันแต่เพียงฝ่ายเดียวเพ่ือให้บรรดาสมาชิกรัฐสภา
ของพรรคฝ่ายรัฐบาลผ่านความเห็นชอบร่างสนธิสัญญาเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีใต้ และคิดว่าเป็น
เรื่องยากที่บรรดาสมาชิกรัฐสภาพรรคฝ่ายค้านจะเข้าร่วมประชุมหารือในวาระดังกล่าวด้วย 



การเดินทางมาเยือนอาคารรัฐสภาของนายลี มยองบัก ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในอดีตที่ผ่านมานั้นมี
ขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในโอกาสการเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดี และเมื่อเดือนกรกฎาคม            
ของปีเดียวกันในโอกาสการกล่าวสุนทรพจน์การบริหารราชการแผ่นดิน และส าหรับในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งที่
สามซ่ึงถือว่าเป็นการเดินทางเยือนอาคารรัฐสภาอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรก ทั้งนี้เพ่ือต้องการพบปะหารือกับ
บรรดา 

                                                                                                                                  
สมาชิกรัฐสภาทั้งพรรคฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน โดยถือว่าเป็นการเดินทางมาเยือนอาคารรัฐสภาอย่างมี
นัยส าคัญอย่างยิ่ง   
 เจ้าหน้าที่ระดับสูงของท าเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ กล่าวว่า เมื่อวานนี้นายลี มยองบัก
ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้ให้สัมภาษณ์กับเหล่าสื่อมวลชนว่าตนจะพบปะหารือกับบุคคลที่ส าคัญต่างๆเพ่ือ
หารือว่าจะท าอย่างไรที่จะด าเนินการเร่งผลักดันให้ร่างสนธิสัญญาเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯ -เกาหลีใต้              
ประสบผลส าเร็จโดยเร็ว 
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